

SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 787 /CV-TTYT

V/v rà soát, báo cáo kết quả tiêm và cập nhật
thông tin mũi tiêm chủng của đối tượng lên Hệ
thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19

Hoàng Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1702/KSBT-PCBTN ngày 31/10/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát, báo cáo kết quả tiêm và cập nhật thông tin mũi tiêm chủng của đối tượng lên Hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Để có đầy đủ số liệu báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Hoàng Hóa từ năm 2021 đến nay; đồng thời chuẩn bị nội dung cho công tác kiểm tra, giám sát kết quả triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các đoàn kiểm tra, giám sát tuyến trung ương, tuyến tỉnh đối với các địa phương. Trung tâm y tế Hoàng Hoá đề nghị Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trong năm 2021 và gửi báo cáo (*theo mẫu đính kèm*) về Trung tâm y tế Hoàng Hóa.

2. Rà soát, cập nhật tất cả mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các đối tượng còn tồn đọng từ năm 2021 đến nay lên trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (gọi tắt là Hệ thống); rà soát danh sách đối tượng đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tất cả các đợt tiêm từ năm 2021 đến nay và lưu danh sách tại cơ sở tiêm chủng (chỉ tính các mũi tiêm do chính các cơ sở tiêm chủng thực hiện, không tính mũi tiêm của công dân từ địa phương khác chuyển về, danh sách có thể lưu bằng văn bản hoặc file điện tử tại cơ sở tiêm chủng).

3. Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 của đối tượng đã tiêm ngay trong buổi tiêm chủng. Xác thực thông tin của đối tượng tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24/3/2022 của Bộ Y tế. Thường xuyên rà soát, thực hiện lọc trùng và gộp trùng đối tượng trên Hệ thống để việc quản lý thông tin tiêm chủng của đối tượng trên Hệ thống đúng với thực tế.

4. Gửi báo cáo bằng văn bản (có dấu đỏ) về khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Trung tâm y tế Hoàng Hoá và qua gmail: tiemchunghoanghoa@gmail.com trước ngày 08/11/2022: Trưởng trạm y tế xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm y tế về tiến độ và chất lượng của số liệu rà soát, tổng hợp, báo cáo.

Nhận được công văn này đề nghị Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. KSBT.



Phạm Công Hoa